



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับ  
การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง  
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	น.ส.หทัยรัตน์ ทิพย์สิงห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์สิงห์  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี ๗ เดือน ( ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๕ )</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี๓ เดือน ( ตั้งแต่วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๕ )</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๘ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๕ )</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๑๑๖๒๔๒๗</p>
<p>๒ การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓ อื่น ๆ ( ระบุ )..... .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์สิงห์

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปผลการจัดทำกรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๗๒ ปี สถานภาพคู่ นั้บถือศาสนาพุทธ จบการศึกษา  
ประถมศึกษาปีที่สี่ ไม่ได้ทำงาน ภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร รั้บไว้ในการดูแลเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ การ  
วินิจฉัย ต่อมลูกหมากโต ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตโดยการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม  
๒๕๕๓ หลังผ่าตัด ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องเลือดออกมากผิดปกติ มีลิ้มเลือดอุดตันสายสวนปัสสาวะ มีภาวะไม่สุขสบายใน  
การคาสายสวนปัสสาวะและกลั้บปัสสาวะไม่อยู่หลังถอดสายสวนออก หลังจากได้รับการรักษาด้วยการให้ยาห้ามเลือด  
และยาปฏิชีวนะชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำเป็นเวลา ๒ วันร่วมกับการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะด้วยน้ำเกลือเป็นเวลา  
๓ วัน หลังจากนั้นแพทย์สั่งงดยาห้ามเลือดและยาปฏิชีวนะชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำเปลี่ยนเป็นชนิดรับประทานแทน  
และถอดสายสวนปัสสาวะ หลังจากได้รับการพยาบาลและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ผู้ป่วยเข้าใจและ  
ร่วมมือในการรักษามากขึ้น หลังผ่าตัด ๖ วัน แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ป่วย  
และญาติได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ เช่น ปัสสาวะลำบากมี  
ปวดแ้ง ปัสสาวะมีเลือดออก มีไข้ การรับประทานยาที่เหมาะสม การรับประทานยา และการสังเกตอาการ  
ข้างเคียงของยาเช่นมีผื่นขึ้น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน การมาตรวจตามนัด เพื่อเป็นการให้ข้อมูลในการดูแลตนเองของ  
ผู้ป่วยและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับสู่สภาพปกติ ใช้ชีวิตประจำวันได้  
ตามปกติ รวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ๙ วัน แพทย์นัดมาตรวจวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒  
ประโยชน์ที่ได้รับ

๑.ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดได้ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน

๒.ผู้ป่วยทราบถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดที่ถูกต้อง

๓.ญาติมีส่วนร่วมในการให้กำลังใจผู้ป่วยและสามารถดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยหลังผ่าตัดและเมื่อกลับไปอยู่บ้านได้

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากโตโดยการใช้หมอนรองสุขสบาย

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากการรักษา
๒. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองหลังได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตโดยการส่องกล้องผ่านทาง

ท่อปัสสาวะ

๓. ผู้ป่วยสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย

ผู้ป่วยได้รับการดูแลและแนะนำเกี่ยวกับการรักษาด้วยการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตโดยการส่องกล้องผ่านทางท่อ

ปัสสาวะอย่างเหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะ

๒. ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

๓. ช่วยลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายในการรักษา